



ผนึกกำลัง : สถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริหารธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในที่นี้ วานนี้ (4 ต.ค.2561)

‘แบงก์รัฐ’ผนึกปตท.เปิดสาขาในบ้มี

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” สั่งแบงก์รัฐจับมือปตท.และไปรษณีย์ร่วมให้บริการการเงินและเปิดจุดกระจายสินค้าชุมชนในบ้มี ด้านแบงก์รัฐเล็งเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าหลังเปิดสาขาในบ้มีทดแทน “ฉัตรชัย” ระบุค่าเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าสูง 4-5 แสนบาทต่อเดือน คาดไตรมาสแรกเปิดให้บริการได้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ระหว่างแบงก์รัฐ 9 แห่ง กับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วานนี้ (ต.ค.) ว่าแบงก์รัฐจะร่วมกันจัดทำโครงการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสถาบันการเงินของรัฐได้สะดวกและทั่วถึง ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐมีลูกค้ารวมกว่า 46.5 ล้านราย

นอกจากนี้ จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ชุมชน โดยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้ง 9 แห่ง สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นจำหน่ายผ่าน Platform e-Market ในเบื้องต้นกำหนดให้ไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า และ PTT Station เป็นจุดรับ-ส่งสินค้าในระยะแรก และจะศึกษาหาแนวทางกระจายสินค้าต่อไปในอนาคต จากความร่วมมือผนึกกำลังกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ นายฉัตรชัย ศิริโล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าเราจะใช้บ้มีปตท.มาจัดทำเป็นคอมมูนิตี้ของแบงก์รัฐทั้งหมด เพื่อเป็น One service ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะลูกค้าของแบงก์รัฐที่มีกว่า 46 ล้านคน ราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ

ขณะเดียวกัน จะใช้บ้มีปตท.เพื่อให้ลูกค้าของแบงก์รัฐที่มีสินค้าโอท็อปหรือสินค้าชุมชนมาเป็นพื้นที่ศูนย์รวมและกระจายสินค้าออกไป ขณะเดียวกันก็มีแพลตฟอร์มแบงก์รัฐ ที่ออมสินกับ

กรุงไทย เปิดประตูเอาสินค้าขึ้นไปบนอาคารกระจายข้อมูล และไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่ขนส่งสินค้าออกไป

“ท่านสมคิดให้นโยบายให้แบงก์รัฐช่วยเหลือชุมชนพัฒนาตัวสินค้าต่างๆ ขึ้นมาแพลตฟอร์ม ช่วยให้ฐานรากมีช่องทางค้าขายสร้างรายได้ ที่สำคัญแบงก์รัฐทุกแห่ง ต้องทำประโยชน์ โดยเอาจุดแข็งให้ประชาชนฐานรากได้ประโยชน์ โดยทำบีกดาต้ามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชน”

เขากล่าวด้วยว่า ทางปตท.จะคัดเลือกบ้มีในภูมิภาคที่มีศักยภาพมาให้เราพิจารณา คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้จะทราบว่าจะไปเปิดให้บริการบ้มีได้บ้าง จากนั้น คาดว่าไตรมาสสองหรือครึ่งแรกของปีจะเห็นภาพการให้บริการดังกล่าว

“ปัจจุบันเราเช่าสาขาในห้างสรรพสินค้าประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือน ถ้าเปลี่ยนไปเปิดสาขาที่บ้มีก็จะประหยัดไปได้เยอะ และจะเป็นจุดที่ประชาชนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น แบงก์รัฐก็ไม่ควรไปอยู่ในที่ค่าเช่าแพง ก็จะได้เอาการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมาช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน”